

Phụ lục
NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT	Tên nhiệm vụ	Chủ trì	Phối hợp	Thời gian
I	Xây dựng các chính sách khuyến khích về phát triển doanh nghiệp công nghệ số			
1	Hỗ trợ việc đăng ký thành lập doanh nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ số gia nhập thị trường.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, TX, TP; các doanh nghiệp.	2024-2025
2	Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, TX, TP; các doanh nghiệp.	2024-2025
3	Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ về cung ứng dịch vụ công nghệ số cho các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên và chi đầu tư về hoạt động chuyển đổi số.	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ	Các sở, ngành liên quan;	2024-2030
II	Phát triển hạ tầng số			
1	Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai cung cấp dịch vụ 5G trên địa bàn tỉnh.	Sở Thông tin và Truyền thông	Các Doanh nghiệp viễn thông	2024-2025 (Sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp tự thực hiện)
2	Thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, các hệ thống thông tin dùng chung và các cơ sở dữ liệu của Chính	Sở Thông tin và Truyền thông	Các Sở, ban, ngành;	Hàng năm

STT	Tên nhiệm vụ	Chủ trì	Phối hợp	Thời gian
	phủ, Bộ, ngành.		UBND các huyện, TX, TP	
3	Triển khai, duy trì kết nối, tích hợp dịch vụ công toàn trình đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia	Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, TX, TP	Hàng năm
III	Phát triển nhân lực công nghệ số			
1	Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ	Hàng năm
2	Nghiên cứu lồng ghép các chương trình học, môn học: STEM, Khoa học máy tính, Sáng tạo dựa trên công nghệ, khởi nghiệp công nghệ... vào chương trình đào tạo cho các cơ sở giáo dục đề trang bị kỹ năng, nền tảng cơ bản cho học sinh, sinh viên thực hiện sáng tạo số.	Sở Giáo dục và Đào tạo	Sở Thông tin và Truyền thông	Hàng năm (Lồng ghép vào chương trình đào tạo cho các cơ sở giáo dục)
3	Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp công nghệ số, năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghệ số.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Hàng năm
4	Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo tư vấn tuyển sinh; định hướng, hướng nghiệp học sinh, sinh viên đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh	Đại học BR-VT; Cao đẳng kỹ thuật công nghệ tỉnh	Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông	Hàng năm
IV	Phát triển sản phẩm công nghệ số			
1	Trao đổi hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp sản phẩm, phần mềm chuyển đổi số tại Bà Rịa-Vũng Tàu và các địa phương để tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh phát triển, hoàn thiện các sản phẩm công nghệ số có tính cạnh tranh, có khả năng triển khai ở các tỉnh, thành phố.	Sở Thông tin và Truyền thông	Doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh	Hàng năm

STT	Tên nhiệm vụ	Chủ trì	Phối hợp	Thời gian
2	Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh tham gia các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh để tạo ra các sản phẩm công nghệ số theo nhu cầu thực tế của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.	Sở Khoa học và Công nghệ	Doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh	Hàng năm
3	Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh làm thủ tục công bố sản phẩm, dịch vụ của mình trong Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước.	Sở Thông tin và Truyền thông	Doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh	Hàng năm
V	Phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số			
1	Khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh tham gia triển khai các đề tài, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số của tỉnh.	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Khoa học và Công nghệ	Hàng năm
2	Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo phát triển thương mại điện tử thúc đẩy tiêu dùng trong nước và hỗ trợ xuất khẩu mời gọi doanh nghiệp công nghệ số tham gia nhằm mục đích thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.	Sở Công Thương	Các Sở: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Hội, Hiệp hội DN tỉnh; VCCI CN Vũng Tàu	Hàng năm
3	Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh trích lập, sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để tăng cường đầu tư cho ứng dụng và đổi mới công nghệ.	Sở Khoa học và Công nghệ		Hàng năm
VI	Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp số tại địa phương			
1	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 01/CT-TTg; Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 15/3/2023 và Kế hoạch này trên các phương tiện truyền thông về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số để thu hút sự quan tâm của cộng đồng đối với doanh nghiệp	Báo BR-VT; Đài PTTH tỉnh	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, TX, TP; các Hội,	Hàng năm

STT	Tên nhiệm vụ	Chủ trì	Phối hợp	Thời gian
	công nghệ số.		hiệp hội DN tỉnh	
2	Tổ chức truyền thông, quảng bá về hình ảnh, con người, chính sách ưu đãi đầu tư tại tỉnh là thị trường tiềm năng, môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số trong nước và ngoài nước đầu tư vào tỉnh.	Báo BR-VT; Đài PTTH tỉnh	Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, TX, TP	Hàng năm (<i>Lồng ghép vào Đề án Truyền thông tỉnh</i>)
VII	Khen thưởng			
1	Tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh	Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)	Sở Thông tin và Truyền thông và các Doanh nghiệp công nghệ số	Lồng ghép sơ kết, tổng kết Kế hoạch 244/KH- UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh